



ที่ มท ๐๘๙๑.๔/๑๙๕๒

ถึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดพิษณุโลก)

ด้วยจังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดงานมหกรรมสินค้านานาชาติ และการท่องเที่ยวสีเขียวระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๓ จุด ได้แก่ บริเวณตลาดสีเขียวอินโดจีน ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสีเขียวอินโดจีน และบริเวณตลาดไทยเจริญ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม

ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม

โทร.๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๓

โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๔



**จังหวัดพิษณุโลก จัดงาน มหกรรมสินค้านานาชาติ และการท่องเที่ยวสีเขียวอินโดจีน
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ตลาดสีเขียวอินโดจีน และตลาดไทยเจริญ**

นายปรีชา เรืองจันทร์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก) เปิดเผยว่า

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการตลาดสีเขียวอินโดจีนและตลาดไทยเจริญ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานมหกรรมสินค้านานาชาติ และการท่องเที่ยวสีเขียวอินโดจีน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในจังหวัดพิษณุโลก และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเมืองหลวงแห่งภาคเหนือตอนล่างและเป็นเมืองบริการแห่งสีเขียวอินโดจีนให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ การจัดงานในครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ โดยจะใช้สถานที่จัดงาน ๒ แห่ง คือ บริเวณตลาดสีเขียวอินโดจีน และบริเวณตลาดไทยเจริญ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การจัดงานในครั้งนี้จะมีสินค้าจากประเทศต่างๆ มาจำหน่าย เช่น สินค้าจากประเทศจีน พม่า ลาว กัมพูชา และสินค้าต่างๆ จากประเทศไทยที่มีชื่อเสียง มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายอย่างมากมาย

สำหรับสินค้าจากประเทศไทยก็จะเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น สินค้าจากแม่สาย สินค้าจากแม่สอด สินค้าจากโรงเกลือ สินค้าจากตลาดกิมหยง สินค้าจากมุกดาหาร เป็นต้น และนอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าสมัยใหม่ และสินค้า Sme และสินค้าประเภท Out Let มาจำหน่ายให้จับจ่ายใช้สอยและซื้อปิ้งอย่างมากมาย พร้อมทั้ง Food Center เพื่อบริการแก่ผู้มาเที่ยวงาน และนอกจากนี้แล้วยังมีการแสดง และวงดนตรีลูกทุ่งบรรเลงให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมได้รับฟังด้วย ซึ่งการดำเนินกิจกรรมสินค้านานาชาติ และ Food Center จะอยู่ตรงบริเวณตลาดสีเขียวอินโดจีนซึ่งมีพื้นที่สำหรับจัดงานในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ไร่

สำหรับบริเวณสีเขียวอินโดจีนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดสีเขียวอินโดจีน บริเวณทิศเหนือ ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว จะเป็นการจัดการโปรโมทการท่องเที่ยว ของกลุ่มประเทศอินโดจีน และการจัดกิจกรรมการแข่งขันขกมยวนนานาชาติ พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ได้เที่ยวชมอย่างมากมาย

ในส่วนพื้นที่บริเวณตลาดพืชผักไทยเจริญ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดสีเขียวอินโดจีน เท่าใดนักนั้นจะมีกิจกรรมที่แสดงความก้าวหน้าทางการเกษตรอย่างมาก ทั้งการแสดงเครื่องมือจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร การจำหน่ายสินค้าปลอดสารอาหารปลอดภัย การจำหน่ายสินค้าจากโครงการหลวง การจำหน่ายพันธุ์พืชไม้ดอกไม้ประดับ การประกวดสัตว์ การประกวดสุนัขพันธุ์บางแก้ว การประกวดไก่ชน เป็นต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ คือ จะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจบนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และในอนาคตจะก่อให้เกิดกิจกรรมการค้า การขาย การตลาดจากประเทศต่างๆ และตลาดที่มีชื่อเสียงในประเทศ นำสินค้ามาจำหน่ายในจังหวัดพิษณุโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่าลืม อย่าพลาด ๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ นี้ พบกันที่ตลาดสีเขียวอินโดจีน และตลาดไทยเจริญ